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 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
       (กรอ.จังหวดัระยอง) ครั้งที่ 4/2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องภักดศีรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

 
------------------------------------------------------------------                                                                    

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสุรศักดิ์    เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ประธานที่ประชุม 
2. นายธีรวัฒน์    สุดสุข   รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
3. นายวิโรจน์ รมเยศ  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง  
4. นายสุรพล     สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
5.  นายนเรศ      วริชกุล  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
6. นายวิวัฒน์ชัย  หนูทอง  แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
7. นางวรัญญา    ถนอมพันธุ์  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
8. นางจินตนา  รักสุจริตวงศ์ คลังจังหวัดระยอง 
9. นางสาวชัญญนิษฐ์ บุญสุวรรณ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
10. นางจุฑารัตน์  ขาวคม  แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  
11. นางสาวปนัดดา แย้มส ารวล แทน ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
12. นางสาวภัศกมล รูปแก้ว แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
13. นายปรัชญา สมะลาภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 
14. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
15. นายปริย ตัณฑเกษม  ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
16. นางสาวเกตุสิรี สมบูรณ์ศิลป์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง 
17. นายชรินทร์ ชูชื่น  แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
18. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง                     กรรมการเลขานุการ 
19. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
                                                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                            
20.  นายสุทธิพร ภูชนะพิบูล         แทน เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นายแดน ปรีชา              แทน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวศุทธินี สถิตธรรมดี  เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. นายสุริยนต์ จันทร์ศิริ        ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง 
2. นายอนุรักษ์ จีนะวัฒน์  เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดระยอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นายวราวุธ ปิ่นเงิน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม                            
4. นางอนุชิดา ชินศิรประภา      ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
5. นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงท่ีประชุม 
1. นายอาภร อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง 
2. นายสุธน ซื่อประเสริฐ  ปลัดเทศบาลนครระยอง 
3. นายนิพัทธ์  จิตติรบ ารุง  ผู้แทน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง 
4. นางสริญทิพญ  ทัพมงคลทรัพย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด 
5. นางสุรีย์ สิงหะรัตน์  ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 
6. นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง 
7. นายชาญชัย  ศรีวิรัช  โครงการชลประทานระยอง 
8. นายศรัณย์ เพชรพันธ์  เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง  
9. นางสาวอนงค์พร อารีกุล เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการ 
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ได้กล่าวเปิดการ
ประชุมฯ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รับทราบและเห็นชอบ   
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและให้มีการปรั บปรุงโครงสร้างเป็น
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  โดยเพ่ิมเติมองค์ประกอบของ
กรรมการซึ่งเป็นภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและอ่ืนๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งโครงสร้าง
คณะกรรมการจะเล็กลงและก าหนดให้มีการประชุม กรอ.จังหวัดเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ  ซึ่งจังหวัดระยองได้มีค าสั่ง
จังหวัดระยอง ที่ 7559/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน        
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เพ่ือท าหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 

 ส าหรับการประชุมในวันนี้ จังหวัดระยองได้เชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการและหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องมาประชุมเป็น ครั้งที่ 4/2560 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2561) ร่วมกันเพ่ือหารือร่วมกันในการ
บริหารงานจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและตามกรอบแนวทางพัฒนาของจังหวัดระยอง  ประกอบกับ    
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เพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา และพร้อมรับข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติมมาเพ่ือ
ร่วมพิจารณา    

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ   
 
วาระท่ี 2 เรื่อง  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560   

    เลขานุการคณะกรรมการ กรอ. : ตามที่ได้คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ประชุมครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ส านักงานจังหวัด
ระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
และได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม 

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ  
 
วาระท่ี ๓  เรื่อง  เพื่อทราบ  
 ๓.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ และการคลังจังหวัดระยอง  
     คลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนี้   
     1) เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนกันยายน 2560 โดยรวมยังคงขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน       
     ดัชนีผลผลิตด้านอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ +10.8% ขยายตัวจากปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวร้อยละ 24.4 ตามปริมาณผลผลิตสับปะรด      
มันส าปะหลัง ยางพารา ไก่เนื้อ และสุกร 
      การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากภาษีมูลค่าเพ่ิม และรถยนต์จดทะเบียนใหม่ 
      ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -4.8 และหดตัวจากเดือนก่อน 
      อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป เดือนกันยายน 2560 ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันเชื้อเพลิง   
และการจ้างงาน ขยายตัวร้อยละ 2.0 
      ดุลเงินงบประมาณ ดุลเงินงบประมาณในเดือนนี้เกินดุลจ านวน 69,199.5 ล้านบาท 
     เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 และคาดว่าจะ
ขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561 ที่ร้อยละ 3.2 ด้านอุปทาน ขยายตัวร้อยละ 2.9 ด้านอุปสงค์ ขยายตัวร้อยละ 2.2 
 
      2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
      (1) งบจังหวัด  
        - รายจ่ายภาพรวม 267.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.49  
        - รายจ่ายประจ า วงเงิน 58.28 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.31 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 2.25 
        - รายจ่ายลงทุน วงเงิน 209.41 ล้านบาท  
       (2) งบกลุ่มจังหวัด 
       ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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  3) สรุปโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดระยอง 
 

 
 

ประเภทกิจการ 

เดือน กันยายน 2560 สะสมเดือน ม.ค. – ก.ย. 2560 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

แรงงาน 
(คน) 

จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

แรงงาน 
(คน) 

1. อุตสาหกรรมทางการเกษตรและผลติผลจาก   
การเกษตร 

0 0 0 6 3,210 452 

2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เซรามกิส์ และโลหะ
มูลฐาน 

0 0 0 3 458 75 

3. อุตสาหกรรมเบา 1 2,751 342 1 2,751 342 
4. ผลิตภณัฑโ์ลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 2 154 51 23 22,376 2,777 

5. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

0 0 0 2 1,917 188 

6. อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ กระดาษและพลาสติก 0 0 0 13 25,147 639 
7. กิจการบริการและสาธารณูปโภค 2 1,535 21 25 44,361 818 

รวมท้ังสิ้น 15 4,440 414 73 100,220 5,291 

 
  ข้อเสนอแนะ 

1. การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจการคลัง อยากให้แยกเป็นรายด้าน/ผลผลิต เช่นด้านการเกษตร 
เนื่องจากปัจจุบันเป็นการคาดการณ์ในภาพรวม อยากให้เตรียมเครื่องมือการพยากรณ์ในด้านของ Deman supply 
เป็นรายด้าน 

2. ตรวจสอบการจัดเก็บตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัด
ระยอง ซึ่งตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตของจังหวัดระยอง น่าจะสูงมากกว่านี้ เนื่องจากมีการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัด
ระยองค่อนข้างสูง 
 

  มติที่ประชุม :’รับทราบตามที่ส านักงานคลังจังหวัดระยองน าเสนอ และด าเนินการดังนี้ 
1. มอบหมายส านักงานคลังจังหวัดระยองตรวจสอบตัวเลขการจัดเก็บอัตราการเจริญเติบโต     

ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดระยอง ให้ตรงสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตมวลรวม   
ของประเทศ และรายงานที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 

2. มอบหมายส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง คาดการณ์หรือพยากรณ์ อุปสงค์ 
อุปทาน สินค้าการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดระยอง เพ่ือเตรียมรองรับการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตกต่ า  และรายงาน
ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 

 
 ๓.2  รายงานสถานการณ์น้ า ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล EEC) 

             ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง ได้รายงาน ดังนี้ 
1) โครงการชลประทานระยองได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับเทศบาลต าบล    

ทับมา ตรวจสอบความกว้างของคลองทับมา ที่มีความกว้างต่ ากว่า 13 เมตร และยังไม่ได้สร้างก าแพงป้องกันน้ าท่วม 
โดยด้านหลังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง พบปัญหาคลองมีความแคบมาก จ านวน 2 จุด ซึ่งอยู่ระหว่าง
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เจรจากับประชาชนเพื่อขอขยายพ้ืนที่ในบริเวณทีมีความแคบดังกล่าว และในบางจุดซึ่งเป็นพ้ืนที่บ้านจัดสรร อยู่ในเขต
เทศบาลต าบลเชิงเนิน และเทศบาลต าบลเนินพระ มีการสร้างจุดชมวิวที่ลุกล้ าพ้ืนที่คลอง และได้เข้าไปเจรจากับ
ประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวแล้ว 

 
2) ข้อมูลสถานการณ์น้ า ณ วันที่  16 พฤศจิกายน 2560 
 

อ่างเก็บน้ า เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ า (ล้าน ลบ.ม.) 
ดอกกราย 79.41 75 (94 %) 
หนองปลาไหล 161.98 102 (63%) 
คลองใหญ ่ 40.10 40 (99%) 
ลุ่มน้ าคลองใหญ ่ 283 275 (100 %) 
ประแสร์ 248.00 231 (93%)                       
ระโอก 19.65 20 (104 %) 
ลุ่มน้ าประแสร์ 267.65 308 (115 %)                      

รวม 550.91 582 (106%) 
  

3) โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมคลองทับมา ปี 2561 
กิจกรรม ก่อสร้างก าแพงป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอก 

 
แหล่งงบประมาณ ความยาว 2 ฝั่ง 

(เมตร) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ 
 (ล้านบาท) 

ผลความก้าวหน้า 

งบพัฒนาจังหวัด 648 29.4 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
งบกลุ่ ม จั งหวั ดภาค
ตะวันออก 

1,206 49.0 

กรมชลประทาน 3,330 147 
รวม 5,184 225.40 

 
 มติที่ประชุม : รบัทราบ ตามท่ีผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง น าเสนอ 
 

  3.3  ผลการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง         
ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าประปาในจังหวัดระยอง)  
    หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยองรายงานว่า คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน มอบหมาย
คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและปัญหาท่อ
น้ าประปาแตกในเขตเมืองระยอง ตามที่หอการค้าจังหวัดระยองเสนอ และได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง
ข้อมูล ข้อเท็จจริงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร
รัฐสภา ๒ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์ สุขสุด) เป็นผู้แทน     
เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเท็จจริง พร้อมด้วยผู้แทนจากการค้าจังหวัดระยอง ส านักงานจังหวัดระยอง โครงการ
ชลประทานระยอง และอ าเภอเมืองระยอง 
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    ที่ประชุมข้างต้นมีมติ/ข้อสั่งการ ดังนี้ 
    ๑ ) ให้การประปาส่วนภูมิภาคก าหนดมาตรการระยะสั้นในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาครับด าเนินการว่าจะเข้าแทรกแซงบริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทิลิตี้ จ ากัด (มหาชน) หรือ UU 
ในกรณีไม่สามารถซ่อมท าท่อแตก ท่อรั่วภายใน ๒๔ ชั่วโมงในทันที โดยได้จัดเตรียมทีมงานและอุปกรณ์พร้อมแล้ว 
    ๒) ขอให้ฝ่ายกฎหมายของการประปาส่วนภูมิภาคและบริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทิลิตี้ จ ากัด 
(มหาชน)  หรือ UU ศึกษารายละเอียดสัญญาและกฎหมายต่างๆ  
    ๓) ให้การประปาส่วนภูมิภาค ชี้แจงการด าเนินการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
    ๔) อนุกรรมธิการฯ จะน าเรื่องเสนอ  ปปช. กระทรวงมหาดไทย และการประปาส่วนภูมิภาค 
พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ ตามที่หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง น าเสนอ และขอให้การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาระยอง และหอการค้าจังหวัดระยอง ติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานจังหวัดระยองทราบด้วย 

 
วาระท่ี  4     เรื่อง ติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/25๖๐ 

 4.1 แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
   ตามที่จังหวัดระยองมีค าสั่งจังหวัดระยองที่ 6006/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558     
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา และมอบหมายส านักงานแรงงานจังหวัด
ระยอง เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาจากสถานประกอบการทั้งหมด และได้
มอบหมายให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ติดตามแบบสอบถามในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม              
และส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองติดตามในส่วนของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งส่งแบบ
ส ารวจประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559  

 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ได้จัดท ายุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับความ
ต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ โดยมีศูนย์ประสานงานหลักการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง และศูนย์ประสานงานย่อย ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาเทคนิค
มาบตาพุด และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  

 แรงงานจังหวัดระยอง รายงานว่า ได้หารือกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยท าความเข้าใจข้อมูล
แรงงานด้านอาชีวศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและเพียงพอในการผลิตแรงงานด้านอาชีวศึกษาของจังหวั ด
ระยอง เพ่ือให้มีความเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาจากสถานประกอบการที่แท้จริง 

 ผู้แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ชี้แจงข้อมูลเป้าหมายจากกรมอาชีวศึกษาที่เล็งเห็น
ความส าคัญของแรงงานด้านอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับ EEC ซึ่งในส่วนของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ประกอบด้วยจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยจังหวัดระยองได้รับงบประมาณจาก EEC ในการของการ
พัฒนาด้านการศึกษา จ านวน 64 ล้านบาท เพื่อผลิตบุคลากร ใน 4  ด้าน ได้แก่ 

(1)  ยานยนต์สมัยใหม่ 
(2)  การท่องเที่ยวรายได้ดี  
(3)  การบินเพ่ือโลจิสติกส์ 
(4)  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ. 
1) การประชุมครั้งต่อไปอยากให้น าเสนอความต้องการด้านแรงงานอาชีวศึกษาในแต่ละด้าน 
2) การผลิตแรงงานอาชีวศึกษาสามารถผลิตได้เพียงพอแต่ยังขาดความรู้ และทักษะ 

มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ ผู้แทนประธานอาชีวศึกษาน าเสนอ และมอบหมายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ น าประเด็นปัญหา
ต่างๆ ในการการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เสนอในที่ประชุม
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุม กรอ. ทราบในครั้งต่อไป 

 
4.2   การเปิดเส้นทางรถโดยสารประจ าทางสายระยอง อู่ตะเภา สุวรรณภูมิ             

ผู้แทนส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง น าเสนอ ดังนี้ 
      ปัจจุบันการขนส่งระหว่างจังหวัดระยอง สนามบินอู่ตะเภาฯ และกรุงเทพมหานครมีปัญหา        
จากปริมาณและคุณภาพรถยนต์โดยสาร ซึ่งสัมปทานเส้นทางระหว่างสนามบินฯ – จังหวัดระยอง และสนามบินฯ – 
จังหวัดชลบุรีชลบุรี ยังไม่มีความชัดเจน ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มอบหมายส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 
ประสานกับกรมการขนส่งทางบก ในการสัมปทานเส้นทางอู่ตะเภา-ระยอง ซึ่งความคืบหน้าขณะนี้กรมการขนส่งทาง
บก ได้ปิดรับค าขออนุญาตประกอบการขนส่งแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และได้ตรวจสอบจุดพักรถต้นทาง 
ปลายทาง สถานที่เก็บซ่อม และบ ารุงรักษารถ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดระยองได้ประสานกับกรม
ขนส่งทางบก ว่า ขณะนี้ก าลังรวบรวมเอกสารรายละเอียด และจะน าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากิจการ
ขนส่งทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพ่ือพิจารณาผู้เหมาะสม  
    มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง น าเสนอ และมอบหมายส านักงาน
ขนส่งจังหวัดระยอง ประสานกรมการขนส่งทางบก ในการเรื่องเปิดเส้นทางขนส่งผู้โดยสาร รายงานความคืบหน้าให้ที่
ประชุมครั้งต่อไป 
 
 4.3  ข้อเสนอก่อสร้าง ปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายหาดแหลมเจริญ  
                          1. ผู้แทน เทศบาลนครระยอง น าเสนอ ดังนี้ 

  ตามท่ีได้มอบหมายเทศบาลนครระยองตั้งงบประมาณจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) เพ่ือจัดท าโครงการปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายหาดแหลมเจริญ เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยให้ประสานการด าเนินการกับแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง และขณะนี้เทศบาลนครระยองได้จัด
งบประมาณในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้ว   
      เทศบาลนครระยองประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องการตั้งงบประมาณ
ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นป้องกันการ กัดเซาะชายหาดแหลมเจริญ 
ว่ามีความซ้ าซ้อนกันหรือไม่ โดยได้ประสานแล้วว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองยังไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือจัดท าโครงการปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายหาดแหลม
เจริญดังกล่าว 
 

    มติที่ประชุม : รับทราบตามที่เทศบาลนครระยองเสนอ และมอบหมายเทศบาลนครระยอง
จัดตั้งงบประมาณในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นป้องกันการ กัดเซาะ
ชายหาดแหลมเจริญ และรายงานการประชุมในครั้งต่อไป 



รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2560                                                                                                               ๘ 
 

 
       2. ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง รายงานเพ่ิมเติมว่า ส านักงานจังหวัดระยองได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดท าเขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่งใน
จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ระยอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  นายอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มี
พ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์ สุดสุข)    
เป็นประธานการประชุมฯ สรุปมติ ดังนี้ 

 1) ให้อ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล ตรวจสอบพ้ืนที่ชายฝั่งที่
มีการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วนจัดท าแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณผ่านช่องทาง เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบภาค งบกระทรวง กรม (Function) และงบ โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น 

   2) มอบหมายส านักงานจังหวัดระยอง ประสานหน่วยงานและจัดท าข้อเสนอ/งบประมาณ
ในการท าแผนแม่บทเพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดแนวชายฝั่ง      
ในจังหวัดระยอง เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

     มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง น าเสนอ และมอบหมายให้
ส านักงานจังหวัดระยองจัดท าโครงการศึกษาผลกระทบการกัดเซาะตลอดแนวชายฝั่ง เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโดยให้ผนวกรวมกับโครงการกรณีในระยะเร่งด่วนในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบรุนแรง จัดท าโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณเร่งด่วนต่อไป 
 

 4.4 การจัดท าฐานข้อมูลวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของจังหวัดระยอง (SMEs) 
   ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รายงานดังนี้ 

1) ตามท่ีได้มอบหมายให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดท าฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมของจังหวัดระยอง (SMEs) ประกอบด้วย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการประมง และด้าน
อุตสาหกรรม โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในภาพรวมของจังหวัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานในการส ารวจข้อมูล ขณะนี้ได้จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ      
ในระดับจังหวัด และน าเสนอโครงการเพ่ือให้ที่ประชุมฯ พิจารณาองค์ประกอบ 

2) การเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco’Industry) หรือ (Eco town) ซึ่งส านักงานการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ด าเนินการไประยะหนึ่งแล้ว แต่ยังมีโรงงานภายนอกนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดยังไม่ได้
ด าเนินการ ซึ่งอยากให้ทุกโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศทุกโรงงาน เพ่ือรองรับการเข้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ     
ภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบัน ได้ด าเนินการในโรงงานในเขตควบคุมมลพิษในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแล้ว 
กว่า 300 โรงงาน ส่วนโรงงานที่อยู่ภายนอกได้ประสานไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว โดยได้น าร่องไปแล้ว     
42 โรงงาน และในปี 2561 มีการด าเนินโครงการ Green Industry ซึ่งจะมีการยกระดับโดยพัฒนาอุตสาหกรรม
เดิมไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของจังหวัดระยองด้วย และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิดอยู่แล้ว  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ. 
1) ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณา         

ในเรื่องของระยะเวลาของแผนพัฒนา Eco Town ของกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี ตรวจประเมินทุก 5 ปี       
ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และการก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ค่อนข้างสูง อยากให้ก าหนดตามสภาพพ้ืนที่จังหวัด        
ซ่ึงแต่ละท่ีมีความแตกต่างกันไป 
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2) เนื่องจากเรื่อง Eco Town เป็นนโยบายของรัฐบาล จึงอยากให้ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยองพิจารณาหาช่องทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว 

 
   มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ ผู้แทนส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง น าเสนอ           
และมอบหมายส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ        
ของจังหวัดระยอง เพ่ือขับเคลื่อนการจัดท าฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจังหวัดระยอง (SMEs) 
และรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมในครั้งต่อไป 
 

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 ประธาน กรอ. เนื่องจากรัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะความก้าวหน้าของการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทุกภาคส่วนต่างๆ          
ในจังหวัดจะต้องรับรู้ 

 มติที่ประชุม : มอบหมายส านักงานจังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ให้รายงานความคืบหน้า
ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล ในการประชุม กรอ.    
ทุกครั้ง 

 
5.2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รายงานค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

47/2560 เรื่อง ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งประกาศบังคับ      
ใช้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยสรุป มี 3 ขั้นตอน ได้แก่  

1) คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) จัดท า
นโยบายและแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินใน
ภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ สาธารณูปโภค และแผนการด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดหน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ ในแต่ละกรณี เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือให้ความเห็นชอบ นโยบาย
และแผนตามวรรคหนึ่งต้องเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยให้ยึดหลักการคุ้มครอง เคารพ และ
เยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของการประกอบธุรกิจ และ
สิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 

2) เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนแล้ว ให้ ส านักงานเพ่ือการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (สกรศ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานของรัฐ        
ที่เก่ียวข้องจัดท ารายละเอียด ของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค ให้สอดคล้องกัน โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการนโยบาย      
ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

3) แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึง         
ถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับ  ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกด้วย และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบบสาธารณูปโภค  
(๒) ระบบคมนาคมและขนส่ง  
(๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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(๔) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบกิจการเป้าหมายและการอยู่
อาศัย  

(๕) ระบบบริหารจัดการน้ า 
(๖) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ  
(๗) ระบบป้องกันอุบัติภัย 

 
   ข้อเสนอแนะ 
   ต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และเตรียมการด าเนินการในส่วนของจังหวัด
ระยอง ที่จะต้องปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบน้ า ระบบชลประทาน ระบบความปลอดภัย  มา
บรรจุในผังเมือง EEC ด้วย 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองน าเสนอ และมอบหมาย 
ดังนี้ 

1. มอบหมายโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี และเตรียมการด าเนินการในส่วนของจังหวัดระยอง ที่จะต้องปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องระบบน้ า ระบบชลประทาน ระบบความปลอดภัย มาบรรจุในผังเมือง EEC ด้วย 

2. มอบหมายโครงการชลประทานระยอง น าข้อมูลด้านแหล่งน้ ามาบรรจุ         
ในผังเมือง EEC ของจังหวัดระยอง 

 
5.3 นายปรัชญา สมะลาภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ เสนอให้บรรจุเรื่องการจัดระเบียบสายส่ง

ก าลังไฟฟ้าของจังหวัดระยอง รวมถึงสายอินเตอร์เน็ตต่างๆ ในระบบท่อ อยากให้น าไปบรรจุในแผนโครงการ smart 
city โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการขนส่งมวลชนในอนาคตต่อไปได้ เช่น รถบัส รถทัวร์ ต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพเรื่องการขนส่งมวลชนของจังหวัดระยองได้ โดยขอให้น าเข้าในท่ีประชุม ก.ร.อ. ในครั้งต่อไป 

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่เสนอ และน าบรรจุเข้าในวาระ กรอ. ในครั้งต่อไป ทั้งนี้ให้เชิญ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง มาน าเสนอด้วย 

 
5.4 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : น าเสนอประเด็นการยื่นเรื่องเรื่องราคาสับปะรด

ตกต่ าของเกษตรกร และให้คณะกรรมการ กรอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจง ดังนี้ 
 

พาณิชย์จังหวัดระยอง ชี้แจงว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับผลผลิตของ
สับปะรดส่วนเกินในจังหวัดระยอง โดยทางโรงงานแปรรูปสับปะรดได้ท าบันทึกข้อตกลงกับเกษตรกรเพ่ือแก้ไขปัญหา
ผลผลิตส่วนเกินของสับปะรดในจังหวัดระยอง แต่พบปัญหาคือ เกษตรกรปลูกสับปะรดมากเกินไปและไม่ได้
ลงทะเบียนไว้ ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จะจัดประชุมหารือกับโรงงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร ต่อไป 

 

นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ. เสนอว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนให้
เกษตรกรมาลงทะเบียนในระบบให้มากขึ้น เพ่ือที่จะก าหนดอุปสงค์ อุปทาน อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณา
การร่วมกันตั้งแต่การปลูกจนถึงการจ าหน่ายผลผลิต 
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 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่เสนอ และมอบหมายส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รายงาน
ความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 

 

5.5 ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ชี้แจงโครงการสร้างภาพลักษณ์   
การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง  เรื่องการจัดท า Branding ของจังหวัดระยอง ขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
ส่วนมากจะเป็นด้านการเกษตร ซึ่งได้ด าเนินการอยู่แล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการด้านอ่ืนๆ ด้วย 

 

  มติที่ประชุม : รับทราบตามที่เสนอ และมอบหมายส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ระยอง จัดท าแผนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Branding ของจังหวัดระยอง ให้ครอบคลุมทุกๆด้าน 

 
5.6 ผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง น าเสนอประเด็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณแยก

ขนส่งใหม่ อยากขอให้มีโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในบริเวณดังกล่าว โดยปรับปรุงท่อระบายน้ าทั้ง 2 ฝั่งทางเพ่ือ
ระบายน้ าจากแยกขนส่งสู่คลองน้ าหู และฝากเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาด้วย 

 

 ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง ชี้แจงว่า ขณะนี้แขวงทางหลวงชนบทระยอง ได้เสนอแผนงาน
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว วงเงิน 17 ล้านบาท โดยได้เสนอไปยังกรมทางหลวงชนบทระยองแล้ว 

 

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่เสนอ ทั้งนี้  ให้แขวงทางหลวงระยองเสนอและบรรจุ               
ในแผนพัฒนาจังหวัดระยอง เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย 

 
5.7 โครงการตลาดประชารัฐจังหวัดระยอง  

 หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง รายงาน ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2560 ให้ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด โดยบูรณาการตลาดประชา
รัฐทั้ง 9 ประเภท เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตลาดใหม่ ขยายพ้ืนที่การตลาดเดิม หรือ เพ่ิมวันท าการเพ่ือให้ผู้ประกอบการราย
ใหม่ได้มีโอกาสค้าขาย ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มี
สถานที่ค้าขายให้มีพ้ืนที่การค้าขาย โดยให้ด าเนินการ รับลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 
พฤศจิกายน 2560 และด าเนินการเปิดตลาด พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

  แนวคิด 
1. ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่การตลาดใหม่ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีพ้ืนที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้นโดยขยายผลพ้ืนที่เดิม 
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า (สินค้าเกษตร OTOP SMEs  วิสาหกิจ

ชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย) 
4. ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละระดับ 
5. ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย 
6. ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค 
7. เปิดโอกาสผู้ประกอบการในการพัฒนาและแข่งขัน 
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ประเภทของตลาด 

   1. ตลาดประชารัฐ Green Market ด าเนินการโดยองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ลักษณะตลาด
เป็นตลาดอาหารสุขภาพปลอดภัย (Green Market) มีพ้ืนที่ด าเนินการจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.) ตลาดน้ าตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 2.) ตลาดบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3.) ตลาดล าพูน จังหวัดล าพูน 
   2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ด าเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ลักษณะตลาดเป็นตลาดสินค้าเกษตร สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หาบเร่  และแผงลอย มีพ้ืนที่
ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดและอ าเภอทั่วประเทศ 76 จังหวัด 
   3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ด าเนินการโดยกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ลักษณะตลาดเป็นตลาดสินค้าเกษตรกรในท้องถิ่น        
มีพ้ืนที่ด าเนินการในตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลาดของเทศบาล และตลาดเอกชนทั่วประเทศ 
   4. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ด าเนินการโดยกรุงเทพมหานคร ลักษณะตลาดเป็นตลาด
สินค้าอาหารปรุงสด ของช า เสื้อผ้า โดยตลาดเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง (ตลาดนัด) มีพ้ืนที่ด าเนินการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
    5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ด าเนินการโดยจังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ลักษณะตลาดเป็นตลาดเฉพาะกิจจ าหน่ายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดและ
แลกเปลี่ยนระหว่างจังหวัด โดยพิจารณาจัดตามเทศกาล ฤดูกาล วันส าคัญ งานประเพณีที่ส าคัญ อาทิ  งานผลไม้
เมืองระยอง งานปลาทูสมุทรสงคราม เป็นต้น 
   6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade ด าเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ลักษณะตลาดเป็นตลาดสินค้าเฉพาะกิจ จ าหน่ายสินค้าใน
พ้ืนที่ของห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดประสานกับห้างสรรพสินค้าในพ้ืนที่ เพ่ือขอใช้สถานที่ในการจ าหน่าย
สินค้าของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยขอให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือเก็บค่าเช่า ในราคาถูก 
   7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ด าเนินการโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลักษณะตลาดเป็นตลาดจ าหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ สินค้าชุมชน ของใช้ ของตกแต่ง 
ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย สมุนไพร ซึ่งจัดจ าหน่ายสินค้าบริเวณหน้าธนาคาร ทั้งนี้ ขอให้จังหวัด
ประสานกับธนาคาร ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การจ าหน่ายสินค้า และสร้างมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ รวมถึง
ประสานการขยายพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ อาทิ บริเวณปั๊มน้ ามัน ปตท. ปั๊มน้ ามันบางจาก และธนาคาร      
ธ.ก.ส. สาขาอ่ืนๆ เป็นต้น 
   8. ตลาดประชารัฐต้องชม ด าเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ ลักษณะตลาดเป็นตลาดชุมชนที่มี
เอกลักษณ์พาณิชย์ (การปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง) และอัตลักษณ์ของชุมชน (ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต) 
พ้ืนที่ด าเนินการเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด อาทิ ตลาดนัดธงฟ้า ตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
   9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ด าเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม 
ลักษณะตลาดเป็นตลาดของชุมชน จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองของคนในชุมชน อาทิ การจ าหน่ายสินค้าผลิ ตภัณฑ์จาก
ชุมชน มีการแสดงและสาธิตทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
   คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
   1. เป็นกลุ่มเกษตร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย วิสาหกิจชุนชน กลุ่ม OTOP กลุ่ม SMEs 
ผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย หรือกลุ่มที่หน่วยงานที่ก ากับตลาดได้ก าหนดไว้ 
         2. เป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการที่ไม่สถานที่ค้าขาย 
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         3. ต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัด / อ าเภอที่ตนเองอาศัยอยู่จริง 
         4. ต้องยื่นลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเพียงจุดเดียว 
         5. เป็นบุคคลที่จะด าเนินการจ าหน่ายสินค้าด้วยตนเอง และต้องปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไข       
ของตลาด รวมทั้ง มีสินค้ามาจัดจ าหน่ายตาม วัน เวลา ที่ก าหนดไว้ 
         6. กรณีพบว่าข้อมูลที่ผู้ประกอบการให้ไว้ไม่เป็นความจริง หรือมีการยื่นลงทะเบียนมากกว่า 1 
แห่ง จะถูกตัดสิทธิการลงทะเบียน 
 สถานที่รับลงทะเบียน 
 1. ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง 
 2. ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทุกแห่ง 
 
 ผลการด าเนินการในช่วงท่ีผ่านมา 

(1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่จ าหน่าย
สินค้า ให้มาลงทะเบียน ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดระยองและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทุกอ าเภอ เพ่ือรับการจัดสรรพ้ืนที่
จ าหน่ายสินค้า ปัจจุบันมียอดสะสมผู้มาลงทะเบียนทุกอ าเภอ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 
226 ราย 

(2) จัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยองให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคม 
ที่ว่าการอ าเภอเมืองระยอง 

(3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐในหลายช่องทาง เช่น จัดท าป้ายคัทเอาท์
ประชาสัมพันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดระยองและที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง และตามถนนหมายเลข 36 ประชาสัมพันธ์
ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง 91.75 MHz ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัด
ระยอง และจอภาพ LED ของ อบจ.ระยอง 

(4) มีก าหนดเปิดตลาดประชารัฐ (Kick off) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560         
ในส่วนของจังหวัดระยองอยู่ในระหว่างข้ันตอนการก าหนดสถานที่ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบตามท่ีหัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง น าเสนอ และขอความร่วมมือทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

 
     ลงช่ือ -นางสาวอนงค์พร อารกีุล- ผู้บันทึกฯ  
              (นางสาวอนงค์พร อารีกุล) 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน          

      ลงช่ือ    –จีรวัสส์ เปรมดิษฐ-์  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
                 (นายจีรวัสส์ เปรมดษิฐ์) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 


